

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ 11 / 2566  
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  
ห้องประชุมดอกคิลป์ 1

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

1. ผศ.ดร.บุรินทร์	เปล่งดีสกุล	คณบดี	ประธาน
2. ผศ.ดร.วิจิตร	วินทะไชย	รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์	
3. รศ.ธรรณัฐ	หินอ่อน	รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ	
4. ผศ.พชญ	อัศพรหมณ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรม	
5. รศ.ดร.ดวงจันทร์	นาชัยสินธุ์	กรรมการ	
6. นายเจตต์จ	ทองเฟื่อง	หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์	
7. นางสาวปรีชาต	การปลื้มจิตต์	รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานฯ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจอื่น)

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายภัทร์	คชภัคดี	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2. ผศ.ดร.พงษ์พิทยา	สัพโส	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตและพัฒนาดิจิทัล
3. นางสาวนัชชารัชต์	คำพิลา	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 ปฏิทินดำเนินการจัดสอบประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ (KKU SAT) สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2567

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ขอแจ้งปฏิทินดำเนินการจัดสอบประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ (KKU SAT) สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2567 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม



1 ได้นำการ์ด และเซฟเวอร์กล่องวงจรปิดไปด้วย ซึ่งคณะฯ ได้ประสานงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย  
2 ให้มาตรวจตราที่คณะฯ เรื่อย ๆ และขอให้ติดตั้งกล่องวงจรปิดเพิ่มเติม

3 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

4 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

5

6 **ระเบียบวาระที่ 2** รับรองรายงานการประชุม

7 **2.1** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 /  
8 **2566** เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

9 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ

10 ( / ) รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

11 ( ) รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

12

13 **2.2** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ  
14 **ครั้งที่ 5 / 2566** เมื่อวันที่อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

15 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ

16 ( / ) รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

17 ( ) รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

18

19 **ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

20 -

21

22 **ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

23 **4.1** ขอสืบสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  
24 **2566**

25 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสำนัก

26 บริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ส่งเรื่องขอสืบสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่เคยเป็นนักศึกษาคณะ

27 ศิลปกรรมศาสตร์ ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือต่อทะเบียน

28 ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มาถึงคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 3 ราย ดัง

29 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

30 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

31 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

32

33

34

#### 4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ | เป็นระดับคะแนน

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณาจารย์ ได้ส่งผลการเรียนเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ | เป็นระดับคะแนน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

#### 4.3 ขออนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตและพัฒนาดิจิทัล เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีนักศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ปี การศึกษา 2566 จำนวน 1 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

#### 4.4 รับรองผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตและพัฒนาดิจิทัล เสนอต่อที่ประชุมความว่า ผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิจัย วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ระดับปริญญาโท จำนวน 4 รายวิชา สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 รายวิชา สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ระดับปริญญา- โท จำนวน 1 รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียน

#### 4.5 ขอเปลี่ยนแปลงผลประเมินความก้าวหน้าในรายวิชา Thesis และ รายวิชา Dissertation

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตและพัฒนาดิจิทัล เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ขอเปลี่ยนแปลงผลประเมินความก้าวหน้าในรายวิชา Thesis รหัสวิชา FA387 899 กลุ่ม 2 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากที่ปรึกษา ประเมินผลความก้าวหน้าคลาดเคลื่อน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ



#### 4.6 CPALL ขอต่อสัญญาบริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจร้านอิมสะดวก ภายใต้ชื่อ 7-ELEVEN โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ขอความอนุเคราะห์ต่อสัญญาบริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (AVM) จำนวน 1 ตู้ (ช่วงสัญญาเดิม 30/11/2564-29/11/2566) ค่าบริการตู้ละ 2,500 บาทต่อเดือน และเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2,000 บาทต่อรอบสัญญา 1 ปี ซึ่งในช่วงระหว่างต่อสัญญากับทางศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ทางบริษัทจะขอจ่ายเงินให้กับทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปก่อนในอัตราเดิม (3,000 บาท/เดือน) จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่อสัญญาบริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ CPALL โดยเก็บค่าบริการค่าบริการตู้ละ 2,500 บาทต่อเดือน และเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2,000 บาทต่อรอบสัญญา 1 ปี

#### 4.7 รายงานการใช้เงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่คณะฯ ได้จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย และได้จัดสรรเงินตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปแล้วนั้น งานการเงินได้รายงานการใช้เงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

#### 4.8 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเขียนแบบอาคารทัศนศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ มอบหมายให้ หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นผู้ประสานงานในการออกแบบและก่อสร้างอาคารทัศนศิลป์ นั้น บัดนี้ การเขียนแบบการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีค่าเขียนแบบอาคาร จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากการประมาณค่าก่อสร้างจำนวน 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาท) ซึ่งทางกองอาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสานให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสไตล เอ็นจิเนียร์ เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ในคราวประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 3/2566 ได้มีมติเห็นชอบให้ย้ายห้องเรียนจิตรกรรม ห้องเรียนภาพพิมพ์ ห้องเรียนวาดเส้น ห้องเรียนปริญาโท ห้องพักคณาจารย์ และห้องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของหลักสูตรทัศนศิลป์ โดยให้ย้ายไปอาคารที่จะออกแบบหลังใหม่หลังจากที่ก่อสร้างเสร็จ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สาขาวิชา จึงขอความอนุเคราะห์ค่าเขียนแบบดังกล่าว จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ฉบับรับรองจากคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 21 ธันวาคม 2566



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9



(นางสาวปรีชาต การปลื้มจิตต์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงาน  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

10 นางอรจิรา หัตถพนม  
11 ผู้บันทึกรายงานการประชุม